

ฟอร์ดเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่ ‘ฟอร์ด ไชม์ ดาร์บี้ เจริญนคร’



ฟอร์ดเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่ ‘ฟอร์ด ไชม์ ดาร์บี้ เจริญนคร’

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 19 มีนาคม 2558 – ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ด แห่งใหม่ล่าสุด ‘ฟอร์ด ไชม์ ดาร์บี้ เจริญนคร’ ซึ่งได้รับการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยตามมาตรฐาน Brand@Retail ของฟอร์ด พร้อมให้บริการครบวงจร ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายอะไหล่ เพื่อมอบความสะดวกรบายให้แก่ลูกค้าฟอร์ดในเขตธนบุรี

โชว์รูมฟอร์ด ไชม์ ดาร์บี้ เจริญนคร ดำเนินงานโดย บริษัท ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และนับเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดแห่งที่ 3 ของกลุ่มไชม์ ดาร์บี้ ในประเทศไทย

นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “โชว์รูมฟอร์ด ไชม์ ดาร์บี้ เจริญนคร นับเป็นโชว์รูมที่มีความสวยงาม ทันสมัย และพร้อมให้บริการตามมาตรฐานระดับโลกของฟอร์ด ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า โชว์รูมแห่งใหม่นี้จะได้อีกหนึ่งโชว์รูมที่มีส่วนทำให้ลูกค้าฟอร์ดในเขตธนบุรีได้รับความสะดวกรบายจากการให้บริการที่ดียิ่งมาจากศูนย์บริการที่มีคุณภาพของเรา”

ทั้งนี้ บริษัท ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดรวม 3 แห่ง ประกอบด้วย โชว์รูมฟอร์ด สาขาลาดกระบัง เป็นสาขาแรกที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2555 ต่อมาคือสาขาสุขาภิบาล 3 เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2556 โดยนับเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่แห่งแรกที่มีการให้บริการครบวงจร ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายอะไหล่ และฝ่ายสีและตัวถัง รวมทั้งยังมีช่องซ่อมมากกว่า 30 ช่องซ่อม พร้อมช่องซ่อมตัวถังและสี 15 ช่องซ่อม และล่าสุดคือสาขาเจริญนคร ซึ่งเป็นโชว์รูมที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการให้บริการระดับโลกของฟอร์ด พร้อมให้บริการครบวงจร ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายอะไหล่

“โชว์รูมฟอร์ด ไชม์ ดาร์บี้ เจริญนคร ได้รับการรับรองด้านการให้บริการตามมาตรฐาน Quality Care ของฟอร์ด ซึ่งเป็นการรับรองที่เรามอบให้แก่โชว์รูมและศูนย์บริการที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยมและมีความพร้อมที่จะมอบการบริการระดับโลกให้แก่ลูกค้าฟอร์ด” นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

“ในโอกาสเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในวันนี้ ดิฉันจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จ ในการเพิ่ม

ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริการลูกค้า รวมถึงมอบประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของฟอร์ดยิ่งขึ้นต่อไป” นางสาวยุคนธร กล่าว

มร.สติเว่น เตียว ชิน ฮัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชรม์ ดาร์บี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มไชรม์ ดาร์บีเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ในประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าตลาดของกิจการอยู่ที่ 18,500 ล้านดอลลาร์รัฐ และมีพนักงานกว่า 100,000 คนทั่วโลก ทั้งนี้ ไชรม์ ดาร์บี มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้าน โดยมีธุรกิจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจน้ำมันปาล์ม เครื่องมืออุตสาหกรรม รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน สาธารณูปโภค และการดูแลสุขภาพ

“ในประเทศไทย กลุ่มบริษัท ไชรม์ ดาร์บี และฟอร์ดมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน โดยเราเป็นผู้จำหน่ายหลักของฟอร์ดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของฟอร์ดในประเทศไทย จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก รวมถึงแผนการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในอนาคตของฟอร์ด ซึ่งเป็นการเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค โดยไชรม์ ดาร์บี แวนเทจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของฟอร์ดในการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา” มร.สติเว่น เตียว ชิน ฮัน กล่าว

#

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

ฟอร์ด มอเตอร์คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเดียร์บอร์น มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลิตและจำหน่ายรถยนต์ใน 6 ทวีปทั่วโลก มีพนักงานประมาณ 186,000 คน และมีโรงงานประมาณ 65 แห่งทั่วโลก บริษัทฯ มีรถยนต์แบรนด์ชั้นนำอันได้แก่ ฟอร์ด และลินคอล์น นอกจากนี้ยังให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต สามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด ได้ที่ www.corporate.ford.com